

มร.ลป. จัดพิธีตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565



เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเอื้องหลวง อาคารคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปางได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง



มร.ลป. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณด้านหลังหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง



มร.ลป. จัดพิธีประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี การศึกษา 2565



ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิตกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมและแนวปฏิบัติทางการเรียน" ในการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วย

จากนั้นในภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่อง "บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม และแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรม" และดร.วิริยะ ฤกษ์พาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเรียนรู้ในยุค New Normal สร้าง Passion เรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 800 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กพน. มร.ลป. จัดโครงการอักษ้อง (ใหม่) ปลอดภัย ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผศ.ปรีดี สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอักษ้อง (ใหม่) ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้โครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดภัยเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน



วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ การป้องกันและลดอัตราการเพิ่มของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ให้ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางกัญญาณัฐ ปินตาสาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว พร้อมด้วยนายกณัฐณิชาต พุฒิมิพิพิสิฐกุล นิตกรชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พิษภัยบุหรี่และยาเสพติด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาน้องใหม่ หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



คณาจารย์ ร่วม MOU เครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูสาขาวิชาการประถมศึกษา และความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต้นสังกัดของ รร. เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู



เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนวยกิจติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู โครงการผลิตและพัฒนาบัณฑิตศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ (สาขาวิชาประถมศึกษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษา 24 โรงเรียน เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา และส่งเสริมบัณฑิตศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างการเป็นครูนวัตกรรม พัฒนาทักษะทางวิชาการและเป็นครูมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา และการกำหนด เป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา



ในภาคปลายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่าย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย กว่า 200 โรงเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง และบุคลากร ในสถานศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป อีกทั้งสนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินผลการนำความรู้ทักษะ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย การเสนอขอทุนการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และการชี้แจงระบบ และกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดย ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นอกจากนี้ ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้นำเสนอระบบคลังนวัตกรรมของนักศึกษา อาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้ง วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา



มร.ลป. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (กรณีผู้จัดฝึกอบรม)

รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (กรณีผู้จัดฝึกอบรม) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยนางสาวรมิตา ขัติยะ หัวหน้างานพัสดุ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเรียนรู้และทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากนางวรรณ สมศักดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอัมพร เติวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร ในเรื่องการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง แนวปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แบบทำหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด



มร.ลป. ร่วมทีมบูรณาการสนับสนุนการจัดทำแผน การจัดการขยะชุมชน และอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม



เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ.ดร.สุวรรณี แลสันกลาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทีมบูรณาการ สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนา ศักยภาพผู้นำ 13 ตำบล จาก 13 อำเภอ นำร่อง การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้ บันทึก ความร่วมมือ (MOU) หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานวิชาการ และสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานี้ ณ ห้องประชุม องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม



การจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน เป็นการจัดทำแผนการจัดการขยะชุมชน 13 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านดง ตำบลเมืองมาย ตำบลเวียงตาล ตำบลร่องเคาะ ตำบลหลวงใต้ ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลไหลหิน ตำบลหัวเสือ ตำบลสบปราบ ตำบลล่อแมต ตำบลเสริมขวาและตำบลผาบึง เพื่อพัฒนาพื้นที่ สร้างคนกลไก ทีมงาน และทบทวนแผนการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดรูปธรรมนำสู่การปฏิบัติเพื่อนำสู่การขยายผลทุกท้องถิ่นและเป็นต้นแบบเชิงนโยบายที่อบจ.ลำปางจะนำไปเป็นแนวทางในการ ลดขยะในรูปแบบต่างๆ ในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า



พร้อมทั้งได้มีการจัดการอบรมในโครงการอบรมฟื้นฟูสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะ ในครัวเรือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดลำปาง ให้ถูกหลักสุขาภิบาล งดงามและสร้างการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง และเพื่อพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชนและท้องถิ่น มีทักษะในการจัดกระบวนการและการเรียนรู้ การติดตามแผนงานแบบสร้างสรรค์ ตามเป้าหมายของโครงการจัดการขยะชุมชน โดยอ.ดร.สุวรรณี แลสันกลาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม "ทบทวนแผนงาน การจัดการขยะในชุมชน" เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนนำร่องก่อนลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานชุมชน ทำให้เกิดการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

**ราชภัฏลำปางร่วมใจ
ขับปลอดภัยสร้างวินัยจราจร**

- ขับรถ อย่างมีสติ ชีวิตปลอดภัย
- มีสติ รู้ตัวตลอดเวลา จดจ่อ อยู่กับการขับรถ
- รู้ตัวกำลังขับรถเร็ว ไม่ขับรถประมาท ไม่ง่วง
- ไม่เล่นมือถือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทำผิดกฎจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับ นักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

สุริ่ง เชียง - แดงเลือดหมู

**มาตรการป้องกันโรค
COVID-19**

- เว้นระยะห่าง
- สวมหน้ากากเสมอ
- หมั่นล้างมือ
- ฉีดพ่นหมอก
- ถือหลัก 3 ความสะอาด
- เคร่งครัดไทยนะ



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ร่วมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565

22 มิถุนายน 2565

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโอพาร์โรจน์ ชั้น 1 อาคารโอพาร์ โรจน์ศิริฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับ เปิดเทอมใหม่

6 มิถุนายน 65 เจอกัน
On-Site นะ

Welcome to LPRU

See You On-Site

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนากองถิ่น #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.lpru.ac.th

ราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

ร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565



ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและชมรมคนปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชำระเงิน
ได้ระหว่างวันที่
6 มิ.ย. 65 ถึง
30 ก.ย. 65

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

054-237399 ต่อ 5156 (ในวันราชการ)

#มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนากองถิ่น #LPRUสู้ทุกสายพันธุ์ป้องกันดีไม่มีโรค

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.lpru.ac.th

**อย่าลืม! ล็อคคอ
รถจักรยานยนต์**

และเก็บ กุญแจรถ ทุกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย

รวมไทยต้านโกง